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Mættir: Íris Róbertsdóttir, Helga Björk Ólafsdóttir, Guðjón Örn Sigtryggsson, Gunnar 
Friðfinnsson, ,Trausti Hjaltason, Helga Kristín Kolbeins 
Skólameistari bauð fundarmenn velkomna og stjórnaði fundi. 
 
Dagskrá 
 

Skólastarfið.  
Skólameistari gerði grein fyrir upphafi haustannar. Nemendafjöldi er svipaður og  gert var ráð fyrir. 
Samtals stunda 228 nemendur nám við skólann og þar af eru 20 sem stunda fjarnám á sjúkraliðabraut. 
Gert er ráð fyrir að 31 nemandi útskrifist í vor.  
Nefndarmenn ræddu um mikilvægi þess að halda úti fjölbreyttu námsframboði og  hvort það ætti ekki 

að skoða að skólinn biði upp á fjarnám. Ákveðið að skoða kosti fjarnáms þegar upplýsingar liggja fyrir 

um hvernig fjármögnun þess náms er af hálfu ríkisins.  
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